
Stjórnarfundur SK haldinn í K-húsinu 13. janúar 2010  kl. 20:00 
Mættir: Guðmundur,  Hjördís, Sibba, Falur, Ásta og Júlli. 
 
 
1.Fundargerð 
Frestað þar sem fundargerð lá ekki fyrir. 
                            
2. Undirbúa aðalfund 
Ákveðið að auglýsa fundinn á heimasíðu og með tölvupósti til foreldra, til viðbótar við auglýsingu Keflavíkur í 
staðarblöðum. Rætt um mönnun næstu stjórnar. Formaður mun taka saman pistil og gjaldkerfi er að verða með reikninga 
klára fyrir lokavinnslu bókhalds og svo endurskoðun. 
 
 3.Skráning iðkenda 
Skráning iðkenda í Felix er því sem næst rétt, vantar aðeins nokkrar skráningar frá þjálfara. Um er að ræða um 10% fækkun 
frá fyrra ári. Verkefni þessa árs verður að snúa því við og bæta um betur. 
 
4. Samsstarfssamningur 
Formaður fundaði með formanni SN og formönnum Keflavíkur og UMFN í gær. Í lok þess fundar lág fyrir tillaga að nýjum 
samstarfssamningi SK og SN sem þarf að staðfestast af SK, SN, Keflavík, UMFN og Sundráði ÍRB. Stjórn SK samþykkti á 
fundinum samninginn fyrir sitt leiti og veitti formanni leyfi til að undirrita hann. 
 
5. Önnur mál 
Önnur mál ekki rædd. 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl.21.15 
Ritari Guðmundur Jón Bjarnason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


